



365 ngày hăng hái thi đua phát huy nội lực!

II PHƯƠNG VẤN

Tháng 7/2008, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát động trong toàn ngành phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập KTNN (11/7/1994-11/7/2009). Thời gian phát động đợt thi đua kéo dài tròn 1 năm, từ 11/7/2008 đến ngày 11/7/2009. Hơn một nửa chặng đường đã đi qua, không khí thi đua giữa các cá nhân, các đơn vị trực thuộc KTNN đang thực sự được hâm nóng bởi các chương trình thi đua đa màu sắc từ mỗi đơn vị.

Dựa trên cơ sở những nội dung thi đua đã được Tổng KTNN phát động, hầu hết các đơn vị trực thuộc đều phát động hướng ứng đợt thi đua tại đơn vị và xây dựng chương trình hành động động bám sát chủ đề xuyên suốt là “Nâng cao chất lượng công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh”. Khởi các đơn vị tham mưu sự nghiệp, khởi các KTNN chuyên ngành và khu vực căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị đều đề ra chương trình hành động riêng, đưa phong trào thi đua giữa mỗi cá nhân trong đơn vị, giữa các đơn vị với nhau đi vào thực chất. Có thể gọi đây là một cuộc đua tranh thực sự để mỗi tập thể, cá nhân khẳng định được vị trí của mình trong cơ cấu tổ chức của KTNN.

Khởi tham mưu và sự nghiệp, với đặc điểm riêng có, những nội dung hướng ứng phong trào thi

đua tập trung vào các việc: thực hiện công tác tham mưu dùng Luật và các quy chế, quy định của ngành, phục vụ tốt nhất cho hoạt động kiểm toán, khuyến khích các cá nhân tập thể có sáng kiến cải tiến phương pháp công tác và đề xuất làm việc, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Vụ Chế độ và KSCLKT, ngay từ tháng cuối năm 2008, đã hoàn thành được một bước trong chương trình hành động hướng ứng đợt thi đua khi ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán; Quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và trong những tháng tiếp theo sẽ hoàn thiện và cho ban hành Quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia; Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính-ngân hàng; Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thành nhiệm vụ biên tập và soạn thảo Nghị định về tổ chức hoạt động của KT nội bộ tại các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng ngân

sách, tiền và tài sản nhà nước và hệ thống chuẩn mực KTNN... Với Vụ Pháp chế, ngoài việc thi đua thực hiện tốt công tác chuyên môn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong phạm vi quản lý của KTNN theo quy định của pháp luật; công tác thẩm định tính pháp lý báo cáo kiểm toán. Vụ Pháp chế cũng tập trung cho việc xây dựng công trình kỷ niệm 15 năm: Quy trình về giải quyết khiếu nại, tố cáo của KTNN, đồng thời tăng cường việc xây dựng, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực. Nhiều Vụ tham mưu, các đơn vị sự nghiệp đều đăng ký các công trình kỷ niệm 15 năm: Vụ QHQT với công trình: Xây dựng Quy trình tổ chức đoàn ra và đón đoàn vào nhằm nâng cao hiệu quả công tác quan hệ quốc tế. Vụ TCCB đăng ký 02 sản phẩm về sáng kiến cải tiến trong công tác tổ chức cán bộ: Xây dựng Quy trình thực hiện từng loại công việc chuyên môn của Vụ; Xây dựng nội dung hướng dẫn quản lý công tác cán bộ ở các đơn vị trực thuộc đối với chuyên viên Vụ. Vụ Tổng hợp, ngoài những nhiệm vụ chuyên môn, cùng phấn đấu trong việc cải tiến phương pháp làm việc, rút ngắn thời gian thẩm định và phát hành BCKT (phần đầu giảm từ 3 đến 5 ngày so với thời gian phát hành bình quân chung của các năm trước). Các đơn vị sự nghiệp, năm 2009 cũng được coi

là năm tập trung thi đua phát huy nội lực của mình. Trung tâm KH&BDCB từ cấp lãnh đạo đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung làm tốt công tác chuyên môn, phát huy các sáng kiến trong công việc và thực hành tiết kiệm để thực hiện hoàn chỉnh cơ chế tự chủ tài chính của Trung tâm theo đúng như kế hoạch của KTNN là tự chủ 50% kinh phí trong năm 2008 và tiến tới tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên. Để đảm bảo thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính, TT KH&BDCB cũng chủ động đăng ký một sáng kiến trong việc tăng trưởng nguồn thu tiết kiệm chi ngân sách. Tạp chí Kiểm toán, cơ quan ngôn luận của KTNN ngoài việc thực hiện đúng nhiệm vụ chính trị của ngành, trong năm 2009 tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự hình thành và phát triển của KTNN trong 15 năm qua. Tạp chí Kiểm toán đã đăng ký các công trình kỷ niệm 15 năm, gồm: “Kỷ yếu 15 năm xây dựng và phát triển của KTNN”; mở chuyên mục: “Thi đua lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập KTNN” trên Tạp chí và Website KTNN. Trung tâm Tin học hoàn thiện và phát triển hạ tầng CNTT của KTNN, gồm Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống mạng LAN TW và các khu vực, triển khai kết nối mạng diện rộng của KTNN (WAN); đảm bảo hoạt động một cách ổn định và an ninh an toàn cho toàn bộ hệ thống mạng tin học của KTNN; tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học và hướng dẫn sử dụng, khai thác các dịch vụ mạng, Xây dựng và đưa vào ứng dụng công nghệ hội nghị truyền hình phục vụ giao ban trực tuyến. Đưa vào sử dụng trong toàn ngành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu: Phần mềm CSDL đối tượng kiểm toán và phần mềm CSDL luật, định mức KTKT dùng cho công tác kiểm toán. Đẩy mạnh công tác đào tạo về CNTT cho cán bộ trong

và ngoài ngành.

Đối với các đơn vị thuộc khối chuyên ngành và khu vực, trọng tâm hoạt động chính là công tác chuyên môn kiểm toán, vì vậy các nội dung thi đua đều bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng vào các mặt công tác kiểm toán, đảm bảo các cuộc kiểm toán năm 2008, 2009 đạt chất lượng cao. Việc đề cao kỷ luật, trách nhiệm công chức, công vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác đặc biệt được chú trọng... Tại KTNN CN I, lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN tham gia các hoạt động trọng tâm của đơn vị. Đoàn TN làm nòng cốt trong các hoạt động, như việc phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm toán” cho các kiểm toán viên trẻ. Công tác kiểm toán được lãnh đạo các đơn vị đặc biệt quan tâm. Với KTNN chuyên ngành III là ví dụ điển hình. Trước khi triển khai nhiệm vụ kiểm toán năm 2009, Lãnh đạo KTNN CN III đã chỉ đạo tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn trong toàn đơn vị, đồng thời tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ kiểm toán” nhằm tìm ra hướng đi mới, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Nhiều đơn vị tham gia xây dựng các công trình sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn: KTNN CN IV với đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2008: Xây dựng trình tự và phương pháp kiểm tra khối lượng xây lắp trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đề tài sẽ được hoàn thiện trong tháng 5 tới, trước khi các hoạt động chính chào mừng kỷ niệm 15 năm của toàn ngành được khởi động. KTNN CN V được Thường trực Hội đồng TĐ-KT KTNN đánh giá cao với các mảng nội dung thi đua khá sát thực, đi vào chiều sâu. Tất cả các phòng nghiệp vụ đều có các sáng kiến cải tiến trong công tác,

nhiều cá nhân đã chủ động đứng ra đăng ký tên công trình. Tổng cộng các tập thể cấp phòng và các cá nhân của đơn vị đã đăng ký tới 9 sáng kiến cải tiến công tác, trên cơ sở đó, lãnh đạo KTNN CN V đã lựa chọn và đăng ký với Thường trực Hội đồng TĐ-KT KTNN 02 công trình thi công trình sáng kiến mang tên Cải tiến công tác thu thập thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm về kiểm toán dự án đầu tư và chương trình mục tiêu quốc gia có tính ứng dụng cao, phục vụ cho hoạt động thực tiễn đối với 2 kiểm toán chuyên ngành. KTNN CN VI tổ chức 2 lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn và đặc thù về điện lực cho các KTV phục vụ cho kiểm toán Tập đoàn Điện lực có hiệu quả. Với KTNN các khu vực, mặc dù có trụ sở ở xa so với trung ương, nhưng lãnh đạo các đơn vị đều chủ động nghiên cứu và phát động các nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình, bám khá sát vào các nội dung thi đua chung của toàn ngành. Điều phần khởi là các KTNN khu vực mới được thành lập dù thời gian hoạt động chưa nhiều, nhưng nội lực thi đua lại vô cùng lớn mạnh, đặc biệt là các nội dung thi đua trong nội bộ từng đơn vị, nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, khắc phục những khó khăn ban đầu để hoàn thiện các mặt công tác được KTNN giao...

Các phong trào thi đua tại KTNN luôn được tổ chức thường xuyên và nhận được sự đánh giá cao của các bộ, ngành. Riêng với đợt thi đua lần này, với 365 ngày nỗ lực thi đua, đây được coi là đợt thi đua mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, khi cả ngành cùng hướng tới mốc son 15 năm KTNN hình thành và phát triển. Chúng mình một điều rằng vượt qua nhiều khó khăn, KTNN đã và đang khẳng định được vai trò, vị trí là công cụ kiểm tra, giám sát quan trọng không thể thiếu được của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. **KT**